

คู่มือออนไลน์

(27 มิถุนายน 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ลูกไม่มีหน้าที่เกื้อหนุนดวงชะตาของพ่อแม่ แต่ถ้าดูแลลูกอย่างดี ลูกจะเกื้อหนุนบิดา
มารดา

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านคอลัมน์คู่มือออนไลน์ที่เคารพ สักดาหนี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “ส้ม”
เกิดวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2517 เวลา 05.30 น. กระจับ เพศชาย

ดวงชะตานี้ และ คำถามของเจ้าชะตานั้นน่าสนใจมาก ลองติดตามอ่านไปเรื่อยๆ นะครับ

ก่อนอื่น ผมขอพูดถึงดวงเดิมของคุณส้มก่อน ไม่ทราบว่าคุณเคยเห็นผี หรือ วิญญาณ หรือ มีญาณ
สัมผัสกับธาตุที่มนุษย์เรามองไม่เห็นหรือไม่ ดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณมีจิตสัมผัสพิเศษครับ

คำถามที่หนึ่ง ตอนนี้ผมรับราชการเป็นตำรวจ ไม่ทราบว่า อาชีพนี้เหมาะสมกับผมหรือเปล่า ผม
รู้สึกจะย้ายอยู่กับที่ แต่คืออย่าง ผมได้สะสมบุญกุศลตอนทำงาน ได้ช่วยคนเยอะ ถึงจะไม่มีใครรู้ ผมก็พอจะ
เป็นสุขทางใจที่ได้ช่วยเหลือคน

ดวงของคุณเหมาะกับการทำอาชีพที่เสี่ยงๆ ไม่ว่าจะทำงานเป็นตำรวจ ทหาร หรือ ประเภทวิศวกร
ก่อสร้าง นายช่าง งานที่ต้องเคลื่อนย้าย หรืออยู่ไม่ค่อยเป็นที่

ดังนั้น คุณจึงทำงานตามดวงชะตาแล้ว เพียงแต่ว่า คุณอาจจะต้องต่อสู้มากสักหน่อย กว่าที่จะ
ประสบความสำเร็จ จึงทำให้คุณรู้สึกว่าการงานของคุณย้ายอยู่กับที่

โดยเฉพาะในช่วงนี้ การเงินของคุณค่อนข้างจะมีปัญหา มาก ต้องใช้จ่ายมาก อีกทั้งงานก็อาจจะ
ยุ่งยาก หรือ สร้างปัญหาให้คุณ คุณจึงรู้สึกเหนื่อยและท้อ

แต่หากคุณมีความตั้งใจที่จะทำตามหน้าที่ของตำรวจที่ดี ทำตามคำปฏิญาณที่เคยให้ไว้ตอนที่เข้ามา
ทำงาน ผลบุญก็จะย่อมส่งผลดีให้คุณแน่นอน

หากเป็นไปได้ เป็นช่วงที่ราหู(๘)เสวยอายุ ผมก็จะขอแนะนำตามวิชาโหราศาสตร์ภารตะ ให้คุณ
ไปทำพิธีราหูสานติเสียด เพราะดวงของคุณจะยังไม่ดีไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ครับ

หากสนใจจะทำ ผมขอแนะนำให้ไปทำที่วัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า มีอะไรสงสัยก็เขียนมาถามได้
ครับ

นอกจากนี้ ขอแนะนำให้คุณทำบุญทำทานให้มากๆ ไม่ว่าจะเป็ทางไหนก็ตาม

คำถามที่สอง ผมใช้เวลาว่างนอกเวลาราชการไปทำงานเสริมเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคล และ หน่วยงานต่างๆ งานนี้เหมาะสมกับผมหรือเปล่าครับ

แน่นอนเลยครับ คุณสามารถทำงานที่อยู่เบื้องหลัง ที่ปรึกษา ประเภทประกันภัยต่างๆ แต่ดวงของคุณก็บอกว่า คุณก็มีสิทธิ์ที่จะทำงานประเภทสายลับ หรือ งานประเภทปกปิดลับก็ได้เช่นกัน

คำถามที่สาม ผมเคยไปบนบานขอกับศาลกรมหลวงชุมพรชอบุตรมาเกิด ผมอยากทราบว่าบุตรสาวกับผม ดวงชะตาเกี่ยวพันกันหรือเปล่าครับ

คุณสัมผัสได้ให้วันเดือนปีเกิดของลูกสาวของคุณมาด้วย แต่ผมจะไม่เอามาเปิดเผยในนี้ เพราะต้องการจะให้เกียรติแก่เจ้าของดวง อีกอย่างเธอเพิ่งจะอายุ 9 ขวบเศษเท่านั้น

เมื่อคุณเรื่องลูกจากดวงชะตาของคุณ ลูกคุณไม่ได้สร้างปัญหาให้คุณ และเมื่อคุณเรื่องพ่อจากดวงชะตาของคุณ ดวงชะตาบอกว่า พ่อของเขาดี แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยจะได้อยู่ด้วยกันเท่าไรหรอก

ผมค่อนข้างจะคิดใจมากที่คุณถามว่า ดวงชะตาของลูกคุณเกี่ยวพันกับคุณหรือไม่ จึงตรวจลึกลงไปในดวงของคุณ ก็พบว่า ดวงเดิมของคุณเป็นดวงพลัดพรากจากผู้หญิง และในตอนที่คุณถือกำเนิดนั้น คุณกำลังมีเคราะห์ในเรื่องคู่

ผมไม่ทราบว่าภรรยาของคุณยังอยู่กินด้วยกันหรือไม่ หากยังอยู่กินด้วยกัน ก็ขอแนะนำให้พยายามถนอมน้ำใจกันไว้หน่อย จะพูดจะจาก็ขอให้ระมัดระวังเพราะคุณอาจจะพูดจาตรงเกินไปก็ได้

ช่วงนั้น ดวงชีวิตคู่ และ ครอบครัวของคุณเสียหายมาก ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณจะได้ลูกในช่วงนั้นหรือไม่ก็ตาม ความเสียหายในเรื่องเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ มันเป็นกรรมเก่าในชาติภพที่แล้วของคุณ

เด็กทุกคนเกิดมาประดุจดั่งผ้าขาว ที่พร้อมจะซึมซับทุกอย่างรอบข้างเข้าไปเป็นประสบการณ์ชีวิตตัวเอง ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจ หรือ เลือกลงทางเดินชีวิตของเขาในวันข้างหน้า

ดวงชะตาของพ่อแม่ลูกจะเกี่ยวพันกันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพ่อและแม่จะเป็นคนหล่อหลอมขึ้นมา หากคุณปั้นลูกของคุณขึ้นมาด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทร ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะดีออกมาขนาดไหนก็ตาม ความรักและความใส่ใจเหล่านี้ จะช่วยวางรากฐานในหัวใจของเขาให้เป็นคนที่มีความรัก มีความเอื้ออาทรกับผู้อื่น เหมือนกับที่เขาได้รับจากพ่อแม่

เพราะเขาจะเป็นกระจกเงาสะท้อนสิ่งที่คุณที่ได้ปั้นเขาขึ้นมา

ในทางตรงกันข้าม หากคุณทิ้งๆขว้างๆ ไม่ใส่ใจดูแล ผ้าขาวผืนนั้นก็จะซึมซับแต่เรื่องเลวร้ายที่คุณได้ทำให้เขา เด็กๆเขามีประสาทสัมผัสที่เร็วมากนะครับ ว่าใครรักเขาจริง

คงหวังไม่ได้ที่จะให้เขามีทัศนคติต่อโลก และต่อผู้คนรอบข้าง ว่าเป็นโลกที่สดใส เป็นโลกที่น่าอยู่ เป็นโลกที่ต้องเอื้ออาทรต่อกัน

บาปกรรมที่เขาจะสร้างขึ้นต่อไป ก็จะตกต่อผู้เป็นบิดามารดาผู้ให้กำเนิด

เมื่อเราเป็นผู้ทำให้เขาถือกำเนิดมาในโลกนี้แล้ว เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุด เท่าที่จะทำได้ ส่วนเขาจะเป็นคนดีมากน้อยเพียงใด นั้นเป็นวิบากกรรมของเขา ซึ่งเป็นของใครของมัน

หวังว่าจะช่วยให้คุณสัมผัสได้มีมุมมองที่ถูกต้องต่อลูกนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณสัมผัส ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือดร้อน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ สรวุฑ ครับ

